



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๓๔๔๗

กรมการปกครอง  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านบัญชีการเงินเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. ๖๓ - ๑) จำนวน ๑ แผ่น  
๓. แนวทางการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และควมมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของหน่วยงาน และได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอให้หน่วยเบิกจ่าย ภายใต้งัดตรวจสอบและบันทึกรายการในระบบ GFMS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามแนวทางการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และแนวทางการประเมินผลฯ โดยให้รายงานผลการประเมิน ตามแบบ สรก. ๖๓ - ๑ (เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓.๑) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD - ROM) ส่งให้กองคลัง และสำนักงานคลังจังหวัดในท้องที่จังหวัด ที่หน่วยเบิกจ่ายตั้งอยู่ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รุ่งบางโพ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง  
กลุ่มงานบัญชี  
โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙ มท ๕๐๗๔๙